

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เทศบาลตำบลธาตุพนม ได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนและบุคลากรในองค์กรร่วมกัน รับผิดชอบต่อแนวคิดและความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการทั้งใน ด้านการตัดสินใจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ และด้านการประเมินผล จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในการ กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการดำเนินงาน และข้อบัญญัติอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ชุมชนของตนเอง สามารถเข้าถึงและรับข้อมูลข่าวสารการบริหารงานและนโยบายการ พัฒนาของผู้บริหารและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ ประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงาน ส่งผลให้การบริหารงานขององค์กรมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ได้แก่ **การจัดงานนมัสการพระธาตุพนม**

เทศบาลตำบลธาตุพนม นำโดย นายสรราชย์ ธ.น.ดี นายเทศมนตรีตำบลธาตุพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลธาตุพนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม. อสม. และประชาชน ร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดงานนมัสการพระธาตุพนม โดยเริ่มจากกิจกรรมดูแลความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ จัดระเบียบทางเดินเท้า ถนนและบริเวณรกร้างภายในพื้นที่จัดงาน ตรวจสอบความเรียบร้อย ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ตัวแทนประชาชน นำปัญหาอุปสรรคที่รับทราบจากปีที่ผ่านมา นำมาหาทางแก้ปัญหาาร่วมกัน ทำให้งานฯ บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยความเรียบร้อย โดยงานนมัสการพระธาตุพนม เป็นงานบุญประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และพุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๓ จนถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี รวม ๙ วัน ๙ คืน เพื่อเป็นพุทธบูชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์พระธาตุพนม ซึ่งเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอีสาน เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐกธาตุ กระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในวันงานจะมีพิธีต่าง ดังนี้

- พิธีอัญเชิญพระอุทิศจากกริมฝั่งแม่น้ำโขง
- ถวายผ้าห่มพระธาตุพนม ตักบาตรคู่อายุ ถวายข้าวพืชมงคล เสียค่าหัว
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- พิธีเวียนเทียนในทุกคืน

เมื่อถึงเดือน ๓ ข้างขึ้น จะมีประชาชนพากันหลังไทม์มานมัสการกราบไหว้บูชาไปจนตลอดสิ้นเดือน และในวันข้างแรม ๘ ค่ำ เดือน ๓ จะมีพิธีอัญเชิญส่งพระอุทิศกลับสู่เสด็จแม่แม่น้ำโขง

กิจกรรมเนื่องในงานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

















